

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 136 (8/2560) วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	การพิจารณาปรับแก้ชื่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560” เป็น “หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้ดำเนินการแจ้งสภาวิชาการเพื่อรับทราบต่อไป</p> <p>2. รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาพ.ศ. 2560 โดยให้นำเสนอต่อ สกอ. เพื่อรับทราบต่อไป</p>	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ กมป. รับทราบ โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ได้ส่ง สกอ. เพื่อพิจารณาแล้ว สำหรับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
5.1	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติถอนการพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะของกรรมการและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง</p>	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับทราบและดำเนินการตามมติต่อไป
5.2	การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งให้ นาย โสภาส เขียววิชัย เป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมายตามที่เสนอ โดยมีวาระ 1 ปี</p>	นาย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.3	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ และแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ และ “ร่าง” คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	สถาบันวิจัยและพัฒนา รับทราบและอยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
5.4	การพิจารณา “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ โดยนำเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และ กมป. รับทราบ และได้ส่ง สกอ. เพื่อพิจารณาแล้ว
6.2	รายงานสถานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560	สภามหาวิทยาลัยรับทราบสถานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และในเดือนตุลาคมก่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัยให้มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และแนวทางในการจัดหารายได้	มหาวิทยาลัยรับทราบมติ และจะดำเนินการต่อไป